






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน


2 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>ปรับปรุงส่วนประกอบพืชกระท่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, hfocus, newtv, ch7, thabangkoksight)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยว่า ตามที่ อย. ได้ปรับปรุงการอนุญาตให้มีการใช้สารสกัดจากกระท่อมที่มีปริมาณสารไมทราโจนีน ไม่เกินวันละ 3 มก. จากเดิมอนุมัติเพียง 1 มก./ วัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการผลักดันพืชกระท่อมให้สามารถออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถเพิ่มปริมาณไมทราโจนีนได้อีก แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของ อย. ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้นำเรื่องนี้ไปต่อยอดร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ไมทราโจนีนในใบกระท่อมให้มีมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันในการส่งออกไปตลาดโลก</p>	
<p><b>ดันสมุนไพรฮาลาลบุกตลาดชาฮาลาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานฮาลาล (Halal) ว่า มุ่งขับเคลื่อนการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดชาฮาลาลเพื่อสร้างโอกาสเศรษฐกิจระดับสากล จึงส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมมุสลิม พร้อมอบรมบุคลากรด้านการนวดไทยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนี้ ยังเตรียมนำนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเปิดตัวในช่วงพิธีฮัจญ์ที่ชาฮาลาลฮาลาล</p> <p>- ดร.ภญ.มณฑกา อธิษฐานกุล ผอ.กองเศรษฐกิจสมุนไพร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านคัดเลือกกว่า 1,257 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล 280 ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พร้อมเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลกว่า 300 ผลิตภัณฑ์</p>	
<p> <b>ฝุ่น PM2.5</b></p>	
<p><b>คำแนะนำออกกำลังกายช่วงฝุ่นสูง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.ฉัตร สว่างธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ที่ออกกำลังกายช่วงค่าฝุ่น PM2.5 สูง ให้ยึดหลัก 1 เช็ก 3 เปลี่ยน 1 ประเมิน ได้แก่ “1 เช็ก” เช็กค่าฝุ่นก่อนออกกำลังกาย หากเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. (สีส้ม) ควรเลี่ยงกลางแจ้ง หากเกิน 75 มคก./ลบ.ม. (สีแดง) ควรออกกำลังกายในอาคาร “3 เปลี่ยน” เปลี่ยนเวลาออกกำลังกายเป็นช่วงบ่ายหรือเย็น เปลี่ยนสถานที่เป็นในร่ม และเปลี่ยนรูปแบบเป็นออกกำลังกายเบา ๆ ส่วน “1 ประเมิน” คือ ประเมินตนเองก่อนและระหว่างออกกำลังกายทุกครั้ง หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ควรหยุดทันที ย้ำว่าไม่ควรสวมหน้ากาก N95 ระหว่างออกกำลังกายทุกประเภท กรณีออกกำลังกายเบาๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยได้ สำหรับนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมกลางแจ้ง ควรประเมินความพร้อมร่างกาย และควรสวมเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับดี (สีฟ้า-สีเขียว)</p>	
<p><b>พ.ร.บ.อากาศสะอาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เป็นความหวังในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยจะตั้งสำนักงานบริหารจัดการอากาศสะอาด ทำงานตลอดปี ไม่ใช่แค่ช่วงวิกฤต พร้อมใช้มาตรการ 4 เสาหลัก ได้แก่ 1. กระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการปัญหา 2. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนและหน่วยงานรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. แรงจูงใจและบทลงโทษ ให้ภาคธุรกิจและประชาชนร่วมมือ และ 4. การบริหารจัดการจากภาครัฐและเอกชน พร้อมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น ได้แก่ การควบคุมแหล่งกำเนิด เช่น การเกษตร (ลดการเผา), อุตสาหกรรม (ติดเครื่องวัด), คมนาคม (ลดมลพิษจากยานพาหนะ), และมลพิษข้ามแดน โดยเน้นการสนับสนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีทำการเกษตรและสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา นอกจากนี้ พ.ร.บ. นี้ จะตั้งกองทุนอากาศสะอาด โดยให้ผู้ก่อมลพิษจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อนำเงินมาใช้แก้ปัญหา และเพิ่มงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เป้าหมายคือ ลดฝุ่นลง 20% ต่อปี ซึ่งหากทำได้ต่อเนื่อง ไม่นเกิน 5 ปี คุณภาพอากาศจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>คืบหน้าวางเพลิง รพร.เดชอุดม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, hfocus, nationtv, sonthitalk, news1live, thaipbs, ch3plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงกรณีชายก่อเหตุจุดไฟ พร้อมปาระเบิดขวดใส่ รพร.อุดม จ.อุบลราชธานี ว่า ได้รับรายงานและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เหตุเกิดจากบุคคลภายนอก อยู่ระหว่างสอบสวนและวางแผนเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดซ้ำต่อไปจะขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจทางการแพทย์ นอกจากนี้ ได้สั่งการกรมสุขภาพจิต ส่งทีม MCATT เข้าเยียวยาจิตใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมวางแผนประเมินสุขภาพจิตต่อเนื่องจนกว่าจะหมดความเสี่ยง เบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุมีความเครียดสะสม อาจทำธุรกิจล้มเหลว แนะนำประชาชนปรึกษาแพทย์หากเครียดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิด เพราะกรณีดังกล่าวมีโทษอาญา ทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>- สำหรับแนวปฏิบัติในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงของ สธ. ที่ดำเนินมาตลอดใน 3 ด้าน คือ 1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด และควบคุมการเข้าออกอาคาร 2. จัดเวรยาม 24 ชั่วโมง ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และมีแนวปฏิบัติรับมือเหตุรุนแรง 3. ดำเนินคดีอาญาผู้ก่อเหตุ โดยเฉพาะกรณีดูหมิ่นหรือทำร้ายร่างกาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท ยืนยันดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า ได้ส่งทีม MCATT ทีมสหวิชาชีพช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ รพร.เดชอุดม ตรวจสอบผู้ก่อเหตุไม่มีประวัติป่วยจิตเวช แต่เครียดจนก่อความรุนแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลร่วมกับจนท.ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน</p>	-
<p><b>ระบบรับส่งต่อผู้ป่วยไร้รอยต่อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.2568 ที่ผ่านมา สธ. ได้เปิดตัวระบบรับส่งต่อผู้ป่วยไร้รอยต่อ MOPH REFER ให้บริการใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางออนไลน์ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยใน รพ.สังกัด สป.สธ. ไปแล้วกว่า 803 แห่ง จาก 902 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งยังเชื่อมต่อกับหน่วยงานนอกสังกัด สธ. อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบ คือ การส่งต่อภาพถ่ายทางรังสีไปพร้อมกับข้อมูลในการส่งตัวผู้ป่วย ช่วยลดความซ้ำซ้อนการถ่ายภาพรังสี ลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการตรวจที่ไม่จำเป็น</p>	-
<p><b>ยืนยันวัคซีน HPV มีมาตรฐาน-ปลอดภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน HPV เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการฟ้องร้องเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการฉีดวัคซีน และอาจถูกเพิกถอนในสหรัฐฯ ว่า ได้ตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้ง ออย. และ U.S. FDA พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีกรณีการเพิกถอนทะเบียนวัคซีน HPV แต่อย่างใด ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก US CDC และอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ยังคงแนะนำให้มีการฉีดวัคซีน HPV อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV และลดความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก โดยอ้างอิงผลงานวิจัยและการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ สาขา และหลายประเทศขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัคซีนนี้มีความปลอดภัย ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกเอกสารชี้แจงยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้วัคซีน HPV ยืนยันว่า วัคซีน HPV ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้วัคซีนอย่างแพร่หลายทั่วโลกมานานกว่าทศวรรษ</p>	
<p><b>เตือนภัยเพจปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- อย. เตือนภัยเพจปลอม ขายเครื่องวัดน้ำตาล OMRON รุ่น HEM-7125G ซึ่งยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนในไทย มีการโฆษณาเกินจริง อ้างวัดน้ำตาล กรดยูริก หัวใจ และความดันได้โดยไม่ต้องเจาะเลือด แนะนำตรวจสอบข้อมูลกับ อย. ก่อนซื้อ</p>	-
<p><b>เพิกถอนทะเบียนยาเกร็กคู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง อย. เพิกถอนทะเบียน “ยาเกร็กคู (GRAKCU CAPSULE)” หลังพบมี ซิลเดนาฟิล และ ทาตาลาฟิล ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันแอบผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถือเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้รับทะเบียนสามารถยื่นฟ้องศาลปกครองภายใน 90 วันหากไม่เห็นด้วย</p>	-
<p><b>สาธารณสุขชายแดนคูแลผู้ลี้ภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทรแดง นพ.สสจ.ตาก เผยว่า ได้มีการประชุมรับมือผู้ป่วยจากค่ายลี้ภัยชายแดน คาดมี 4-5 หมื่นคน หลัง “ทรัมป์” ระบุงบประมาณ IRC พร้อมจัด “5 รพ.ไทย” คือ รพ.อุ้มผาง รพ.พบพระ รพ.ท่าสองยาง รพ.แม่ระมาด และ รพ.แม่สอด หมุนเวียนดูแล “3 ศูนย์พักพิงฯ” คือ ศูนย์แม่หละ อ.ท่าสองยาง ศูนย์อุ้มเปี้ยม อ.พบพระ และศูนย์นโป อ.อุ้มผาง</p> <p>- นพ.วรวิทย์ ต้นดีวิวัฒน์ทรัพย์ ผอ.อุ้มผาง จ.ตาก เสนอให้จัดตั้งกองทุนบริจาคระดับประเทศ เพื่อระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วประเทศ เนื่องจากปัญหาผู้ไร้สัญชาติไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดตาก โดยต้องดูแลตามหลักมนุษยธรรมไม่คิดเงินในการรักษาผู้ลี้ภัย เน้นการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนผู้ลี้ภัยและประชาชนทั่วไป</p>	-
<p><b>คำแนะนำการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.อนุกุล ไทยถนอม ผอ.รพ.ราชบุรี และอดีตประธานชมรม รพศ./รพท. ผากข้อความไปยังเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ ต้องบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังเสียงหน่วยบริการมากขึ้น เพราะปัญหาที่ผ่านมาทำให้ระบบสุขภาพเสียไม่ยั่งยืน โดยเสนอให้พิจารณาผู้มีประสบการณ์ เช่น พญ.อัจฉรา หรือ นพ.ดิเรก หาก นพ.เจตน์ ดำรงตำแหน่งต่อ ควรมีความกล้าหาญ กล้ายืนยันหลักการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเรื่องการรักษาใกล้บ้านใกล้ใจ เลือกรักษาโรคที่จำเป็นก่อนสิ่งไม่จำเป็น ไม่ควรรักษาตามกระแสหรือข้อสั่งการ พร้อมเตือนว่า สปสช. ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้รัดกุมก่อนเพิ่มสิทธิประโยชน์ ป้องกันปัญหาการทุจริต บริหารงบประมาณอย่างสมดุล ไม่เพิ่มสิทธิแบบขาดเงิน ส่งผลกระทบต่อหน่วยบริการและประชาชน</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ เน้นว่า สปสช. ต้องยึดหลัก “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ไม่เห็นด้วยกับแนวทาง Anywhere ที่สิ้นเปลืองและซ้ำซ้อน ทั้งนี้ มีการเรียกร้องให้แก้ปัญหา รพ.ขาดทุน จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับต้นทุนจริง และเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เลขาธิการ สปสช.คนใหม่ควรมีประสบการณ์บริหาร รพ. รู้ปัญหา และทำงานร่วมกับ รพ.ทุกสังกัด พร้อมมีแผนแก้ปัญหาขาดทุน หาก นพ.เจตน์ ดำรงตำแหน่งต่อ ควรรับฟังหน่วยบริการและหารือทุกฝ่ายก่อนออกนโยบาย ไม่รับนโยบายการเมืองโดยไม่พิจารณาความเหมาะสม</p>	-
<p><b>เตือนอันตรายหลังฉีดวัคซีน RSV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ระบุว่า อย.สหรัฐฯ ออกคำเตือนหลังฉีดวัคซีน RSV (Pfizer และ GSK) เกี่ยวกับการเกิดเส้นประสาทอักเสบทั้งตัว (GBS) ซึ่งมีอัตราการเกิดสูงขึ้นตั้งแต่พฤษภาคม 2023 ถึงกรกฎาคม 2024 หลังจากฉีดวัคซีน โดยมีการติดตามผล 42 - 90 วัน แต่ อย.สหรัฐฯยังประกาศให้ใช้วัคซีนต่อได้ แม้ยังไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ชัดเจน พร้อมเตือนว่าควรพิจารณาความจำเป็นของวัคซีน ความรุนแรง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของโรค และความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในระยะสั้นและยาว นอกจากนี้ มีการทดสอบวัคซีน RSV ในเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน พบว่าอาการโรครุนแรงขึ้นเมื่อเด็กติดเชื้อและต้องเข้า รพ.</p>	
<p><b>นวัตกรรมติดตามการใช้ยาออร์ฟารินทางไกล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- รศ.ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้ว ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมคณะ ได้พัฒนา นวัตกรรม "การจัดการและติดตามการใช้ยาออร์ฟารินทางไกลสำหรับผู้สูงอายุ" ผ่านแอปฯ “WarfarinCare” และเครื่องจ่าย ยาออร์ฟารินอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ยาออร์ฟารินได้ถูกต้องและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา ระบบนี้ เชื่อมต่อผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพ ทำให้สามารถติดตามและจัดการอาการเบื้องต้นได้ทันทีที่ เพิ่มความรู้และ พึงพอใจในการใช้ยาและการดูแลรักษา โดยผลงานดังกล่าวอยู่ในกระบวนการยื่นจดอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์จากกรม ทรัพย์สินทางปัญญา และมีแผนจะพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานมากขึ้นในอนาคต</p>	-
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
-	-